

ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
1	S7001	ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่า ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	นายประเสริฐ โยธินาร์	การท่องเที่ยว	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
2	S7002	การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร	น.ส.ธัญรัตน์ เรืองสมานวงศ์	การบริหารและ การจัดการ	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
3	S7003	ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ากับดุลการกับการเปิดเผยข้อมูล สิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	น.ส.ชนิดาภา กัลยานี	การบัญชี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
4	S7006	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี	นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์	การจัดการโรงแรม	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
5	S7007	ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิโยยิตถกชัย	สังคมวิทยา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
6	S7008	การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สกลนครเขต 1	ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
7	S7009	แนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: บริษัท ปีโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง	น.ส.ทิวาพร สุระพล	การบริหารและการจัดการ	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
8	S7010	แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย	น.ส.จิรัชญา สิงห์มณี	กฎหมาย	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
9	S7011	ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)	นายอภิชัย สิงห์ศรี	สังคมวิทยา	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
10	S7012	บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อำเภอยะลา จังหวัดยะลา	พระสมศักดิ์ แทนแก้ว	สังคมศึกษา	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
11	S7013	กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มดิบของไทย	น.ส.นฤมล เจริญมหาสาร	การบริหารและการจัดการ	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
12	S7014	การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย	น.ส.อริยา ส่งแสงชัย	การบริหารและการจัดการ	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
13	S7015	การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	น.ส.อุษณี วงศ์ศักดิ์	การบริหารและการจัดการ	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
14	S7016	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลาน้ำมันสำปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี	นายธำรง อังสุรัตน์โกมล	การบริหารและการจัดการ	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
15	S7017	การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก	นางขวัญฤทัย เทพพิทักษ์	การตลาด	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
16	S7018	สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็น โลกาภิวัตน์ในประเทศไทย	นายเกียรติจักร แซ่โต๋	การตลาด	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
17	S7019	กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก	นางศันธนีย์ อุ่ณจิตติ	การตลาด	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
18	S7021	การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "ไอ้พี่น้องผู้ทูกานาม" ของ อัลแบร์ต โกอเสน	อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย	วรรณคดี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
19	S7022	การเชื่อมโยงของเมืองตามลำดับศัภย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี	อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์	ภูมิศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
20	S7023	การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง	พ.ต.ท.ดร.อรรรณพ กาวิกุล	กฎหมาย	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
21	S7025	นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม	อ.ดร.ธิดารัตน์ สีบุญชาติ	รัฐประศาสนศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
22	S7031	มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง	อ.ดร.ปิติเทพ อยู่ยี่นง	กฎหมาย	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
23	S7035	พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ ประเภท MOBA	นายชัยฉัย วงศ์ชมบุญ	สื่อสารมวลชน	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
24	S7036	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	อ.อรรชนีดา หวานคง	ภาษาศาสตร์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
25	S7039	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน	น.ส.หรรษชล เฟื่องลิขิต	เศรษฐศาสตร์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
26	S7040	ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524)	น.ส.บุศราพรรณ ประจง	วรรณคดี	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
27	S7041	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	นายณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร	การพัฒนาชุมชน	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
28	S7042	การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	น.ส.ใจรัักษ์ ยอดมงคล	การจัดการ โลจิสติกส์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
29	S7044	สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ บิงอาดรรพ์ ฟร็องซัวเด็กท็องทุ้ง และ สาวน้อยฟาแต็ต	ผศ.ดร.อมรรัตน์ นิโครธานนท์	วรรณคดี	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
30	S7045	การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม	นางจุฑามาศ น้อยนา	ภูมิศาสตร์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
31	S7046	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน	ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร	ประวัติศาสตร์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
32	S7047	การุณยฆาต: มุมมองศาสนา	ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล	สังคมวิทยา	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน
33	S7048	วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา : ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาไทย	น.ส.สุทิวรรณ ปานชา	ภาษาศาสตร์	สนับสนุนให้นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
34	S7049	การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับสถานีบรรจุน้ำมันและแยกสินค้ากล่อง (ICD) กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย	นายพัฒนพงษ์ พงษ์ธานี	การจัดการ โลจิสติกส์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
35	S7050	การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลที่พบในประเทศไทย	อ.สิทธารถ ศรีโคตร	ประวัติศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
36	S7051	การกำหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	น.ส.นวรรตน์ เกวียนโคกกรวด	การจัดการ โลจิสติกส์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
37	S7052	การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะต๋นหุ่่นกระบอกไทย	ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุญโยปรัชญัมภ์	สังคมวิทยา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
38	S7053	การจัดการกำไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	น.ส.พิม สุขพูล	การบัญชี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
39	S7054	การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์	น.ส.วิลาวัลย์ เทพจักร	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
40	S7055	การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม	น.ส.ศศิมา สิมะโรจนา	การบัญชี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
41	S7056	การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้	นายวัชรตล อริยมะธกุล	ศิลปกรรมศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
42	S7057	การสำรวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น.ส.กรองกาญจน์ สนธิประสาธ	การบัญชี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
43	S7060	ความพึงพอใจรายการเดินทางในประเทศไทยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	พันเอกนภสินธุ์ อุบล	สื่อสารมวลชน	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
44	S7061	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	น.ส.สุทธิลักษณ์ แสนกล้า	การบัญชี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
45	S7062	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถชุด-ตัก	อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
46	S7063	การพัฒนาแอปพลิเคชันการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	น.ส.พิชชฎา พรหมณ์มา	การบริหารและ การจัดการ	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
47	S7065	การศึกษาความหมายของคำกริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงใน ภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับคำกริยา “dasu” และ “deru” ใน ภาษาญี่ปุ่น	อ.รุ่งฤดี เลี้ยวกิตติกุล	ภาษาศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
48	S7066	ปัญหาการดำเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐	อ.สันตฤกษ์ บัญช่วย	รัฐศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
49	S7067	การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา “อหมายออนไลน์” และ “Evolution Online”	นายภัทรพงษ์ ชุนใช้	วรรณคดี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
50	S7069	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้า ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง	อ.ศักดิ์ แสงฉาย	รัฐประศาสนศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
51	S7071	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่าย ในการใช้บริการสปาในของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต	อ.ดร.ศิริวิทย์ ศิริรักษ์	การบริหารและ การจัดการ	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
52	S7072	ความยากจนในวรรณกรรมของจำลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528)	น.ส.สุวรรณี มุสิกสาร	วรรณคดี	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
53	S7073	แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชน เป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี	ผศ.ดร.อำนาจ ปิ่นพิลา	รัฐประศาสนศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
54	S7074	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559	อ.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์	ภูมิศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
55	S7075	รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนร่วมกับการจัดการความรู้ แบบดิจิทัลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อ.ดวงกมล โพธิ์นาค	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
56	S7076	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย	น.ส.ธनिया ธรรมวิเศษ	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
57	S7077	การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิติ) วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	นายอัชพล พึ่งเสมา	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
58	S7078	ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม	อ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา	กฎหมาย	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
59	S7079	การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มชาวตลาดเฉพาะ	น.ส.วรรณธร สิทธิชัยจิตร	เศรษฐศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
60	S7080	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัย เป็นฐาน สำหรับนิสิตการศึกษาระดับบัณฑิต สังคมศึกษา	อ.อชิระ อุตมาน	สังคมศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
61	S7081	ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง	อ.ดวงจิตร์ สุขภาพสุข	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
62	S7082	แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม	อ.สนธยา โจมกัน	กฎหมาย	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
63	S7083	การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ใน วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	น.ส.นิลาวรรณ ทรงครุฑ	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
64	S7084	การวางแผนชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ประเทศไทย	ผศ.พัสดราภรณ์ ทิพย์โสธร	การพัฒนาชุมชน	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
65	S7085	องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาด ดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล	อ.ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป	การตลาด	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
66	S7086	สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการ อนุรักษ์รักษา	รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา	ภาษาศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
67	S7087	พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของ นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร	ผศ.ชลธิชา บุณนาค	สังคมศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
68	S7088	การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย	อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์	การท่องเที่ยว	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
69	S7089	การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิ่งแวดล้อมระบบโลก (กรณีศึกษา บ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี)	นายพัลลภ เมืองแมน	การพัฒนาชุมชน	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ลำดับ	รหัสบทความ	ชื่อบทความ	ชื่อ - นามสกุล	สาขาบทความ	ผลการพิจารณา
70	S7090	กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0	อ.ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์	รัฐประศาสนศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
71	S7091	มะพร้าวขอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี	ผศ.บุญทริกา เจริญชินวุฒิ	ศิลปกรรมศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
72	S7092	โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรคงานทางศิลปะการแสดง สำหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้า และเครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการแสดง	ผศ.มูจรินทร์ อธิพิงษ์	การศึกษา	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
73	S7093	ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	รศ.ระเบียบ สุภวีรี	สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน
74	S7094	อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี	น.ส.อาภาพร ภาคยุทธ	การบริหารและการ จัดการ	สนับสนุนให้ นำเสนอผลงาน

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560